

ทับทิม - 'JWD' เป่าตุงหลังตีมาตรฐานห้องเย็นพื้นที่ บอส "ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา" รุกเปิดคลังสินค้าเฟสใหม่ย่านสุวินทวงศ์ในเดือนกันยายนนี้ พร้อมเดินหน้าติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปหวังลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ต้นอัตรากำไรทำกำไรสวย หนุนผลงานแข็งแกร่ง

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) ครบวงจร เปิดเผยว่า แนวโน้มความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้าห้องเย็นพื้นที่ตัวจากผลกระทบปัญหา IUU Fishing ค่อนข้างเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นบริษัทจึงเตรียมเปิดให้บริการคลังสินค้าห้องเย็นพื้นที่สุวินทวงศ์ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

● รุกขยายคลังสินค้า

โดยห้องเย็นพื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่ให้บริการเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 2,800 ตารางเมตร จากปัจจุบันมีพื้นที่เกือบ 10,000 ตารางเมตรและมีอัตราการใช้พื้นที่เกือบเต็ม 100% ช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ โดยใช้

JWDรับทรัพย์ห้องเย็นพื้นที่รุกเปิดเฟสใหม่ปัมผลงาน



ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา

ลงทุน 90 ล้านบาท คาดสิ้นปี 2560 นี้ จะมีอัตรากำไรใช้พื้นที่ 50% และคาดว่าจะสามารถใช้พื้นที่เต็มภายใน 2 ปี มาจากการเพิ่มสัดส่วนการรับฝากสินค้ากลุ่ม Non-Seafood โดยเฉพาะสินค้าประเภทสัตว์ปีกที่โรงงานตั้งอยู่บนท่าสุวินทวงศ์จำนวนหลายโรงงาน รวมถึงอาหารประเภทอื่นๆ เช่น เนยแข็ง ชีส และไวน์ เป็นต้น "ธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นมีการ

พื้นที่ตัวอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงต้นปี บริษัทจึงตัดสินใจลงทุนขยายพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มที่สุวินทวงศ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบการทำความเย็นก่อนเปิดให้บริการได้ภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายการลงทุนคลังสินค้าห้องเย็นพื้นที่มหาชัยเพิ่มขึ้นอีก 1 อาคาร (อาคาร 8) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง" นายชวนินทร์กล่าว

● เดินหน้าคุมต้นทุน

นายชวนินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทเตรียมขยายการลงทุนโครงการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป บนหลังคาอาคารคลังสินค้าห้องเย็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบลงทุนรวม 31 ล้านบาท เพื่อติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปเพิ่มเติมในเฟส 2 บนหลังคาอาคารคลังสินค้าห้องเย็นที่มหาชัย และเฟส 3 ที่จะติดตั้งบนอาคารคลังสินค้าห้องเย็นที่สุวินทวงศ์ คาดจะทยอยแล้วเสร็จ

ในไตรมาส 3 และ 4 ปีนี้ตามลำดับ ทั้งนี้หากบริษัทดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบทั้ง 3 เฟส คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นได้ประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้แผนการลงทุนดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นที่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 2/2560 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 44.4% และไตรมาส 1/2560 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 41.2% โดยเมื่อรวมกับแผนงานเพิ่มอัตรากำไรใช้พื้นที่ห้องเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะผลักดันอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับเดียวกับปี 2557-2558 ที่เคยทำได้ 47.4% และ 46.5% ตามลำดับ

"หลังจากลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เฟสแรกไปแล้ว บริษัทจะลุยเฟส 2 และ เฟส 3 ต่อเนื่องซึ่งน่าจะเสร็จครบถ้วนในครึ่งปีหลัง ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จครบทั้ง 3 เฟส ส่งผลให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นได้ประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อเดือน" นายชวนินทร์กล่าว